

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN 2

Đàm Trung Kiên*



NGŨT.GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đại diện Nhà trường nhận Giấy chứng nhận "Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành"

Chiều ngày 04/4/2018, tại Hội trường A Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKĐCLGD-ĐHQGHN) đã công bố Quyết định số: 147/QĐ-KĐCL ngày 30/3/2018 Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học lần 2 cho Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lần 2. Đây là kết quả xứng đáng, khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, vận động viên Nhà trường trong gần 60 năm phát triển và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ, bao bọc của chính quyền và nhân dân địa phương; tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của

Trường trong sự nghiệp đào tạo cán bộ TDTT tại Việt Nam.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh bắt đầu chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục từ tháng 4/2015, theo Quyết định số 228/QĐ-TĐTTBN ngày 01/4/2015 về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá và hoàn thành Báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2010-2015.

Năm 2016, Trường đã nộp báo cáo về Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, nay là Cục Quản lý chất lượng giáo dục theo đúng yêu cầu để cập nhật thông tin trên Website của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tháng 7/2017, Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài với

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN.

Ngày 4/11/2017, triển khai Quyết định số 151/QĐ-KĐCL về khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài. Ngày 30/11/2017, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-KĐCL của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN.

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh diễn ra từ ngày 15-19/12/2017.

Trong hai ngày 24 - 25/02/2018, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tiến hành phiên họp thứ 8 của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nhằm xét các Trường đạt tiêu chuẩn về KĐCLGD. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và phân chất vấn, trao đổi với lãnh đạo Nhà trường, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã được đánh giá "Đạt tiêu chuẩn" với số phiếu tín nhiệm là 100%.

* TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã công bố công khai kết quả xét duyệt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong 01 tháng và không có bất cứ ý kiến thắc mắc nào.

Như vậy, thực hiện đúng quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, quá trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chặt chẽ của Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 80,3%.

Trong suốt quá trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, Đoàn chuyên gia

Đánh giá ngoài đã phân tích chi tiết tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường, từ đó rút ra 10 điểm mạnh và 10 điểm yếu trong các mặt hoạt động, trên cơ sở đó, đề xuất 10 khuyến nghị đối với Nhà trường về việc nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học giúp Nhà trường tiếp tục có những quyết sách, giải pháp duy trì và đảm bảo những chuẩn mực trong đào tạo, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục cũng là “bản giải trình” công khai minh bạch với xã hội; với các cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý trong việc lựa chọn đầu tư và giao nhiệm vụ; là thông điệp cho phụ huynh và người học cần nhắc khi lựa chọn trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:



Lãnh đạo Nhà trường đón Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên và các vị khách mời về dự "Lễ công bố Quyết định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho Trường Đại học TDTT Bắc Ninh"



TS. Đặng Thị Bích Liên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TS. Lê Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Nhà trường



Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các vị khách mời về dự "Lễ công bố Quyết định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho Trường Đại học TDTT Bắc Ninh"